

Số: 04 /KH-SHCM

Ayun Pa, ngày 01 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm mầm non số 3 năm học 2020-2021

Thực hiện Kế hoạch số 415/KH-SGDĐT, ngày 05/3/2021 của Sở GD-ĐT Gia Lai về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm, năm học 2020-2021 đối với cấp học mầm non.

Cụm chuyên môn mầm non số 3 xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn (SHCM) năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn 4 huyện, thị xã: huyện Phú Thiện, huyện Ia Pa, huyện Krông Pa, thị xã Ayun Pa, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra theo yêu cầu của cấp học; giúp các đơn vị thống nhất nội dung chỉ đạo về sinh hoạt chuyên môn; thúc đẩy đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị trường học; đặc biệt tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận kịp thời những đổi mới giáo dục và bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương; đổi mới các hoạt động giáo dục trong nhà trường theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của trẻ nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non (GDMN).

2. Yêu cầu

Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo từng đơn vị trong cụm phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, đảm bảo mục tiêu giáo dục theo Chương trình GDMN và bảo đảm các quy định phòng, chống dịch Covid-19;

Tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động sinh hoạt chuyên môn, không đánh giá giáo viên và không xếp loại giờ dạy trong sinh hoạt chuyên môn; Xây dựng đội ngũ cốt cán tập trung nghiên cứu và thiết kế các bài giảng có chất lượng bảo đảm phù hợp với việc tổ chức hoạt động giáo dục trong từng bối cảnh.

Cán bộ quản lý, giáo viên trong cụm mầm non số 3 cần tích cực, trách nhiệm, tự giác thực hiện các nội dung sinh hoạt chuyên môn theo quy định, chủ động đề xuất các nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn đáp ứng mục tiêu Chương trình GDMN;

Việc tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên môn cụm phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, tốn thời gian, lãng phí. Sau mỗi đợt SHCM cần tổ chức họp, rút kinh nghiệm.

